

## HƯỚNG DẪN

### **Triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014)**

-----o0o-----

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 25/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*”, Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU, ngày 10/9/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “*Triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014)*” và Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “*Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*”, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014), cụ thể như sau:

#### **I- Mục đích, yêu cầu:**

1- Khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Di chúc, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức trong Đảng và trong xã hội.

2- Đánh giá kết quả, liên hệ, kiểm điểm 45 năm thực hiện Di chúc của đảng bộ địa phương, cơ sở, của từng chi bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, xây dựng nội dung thực hiện trong năm 2015.

3- Xác định nội dung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cần đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức và phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

#### **II- Thời gian, nội dung và cách thức tiến hành:**

**1- Tháng 9 năm 2014:** Triển khai nghiên cứu, trao đổi, quán triệt và tuyên truyền những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (*theo tài liệu sinh hoạt chi bộ, kèm theo Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy*).

Tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung, giá trị của Di chúc:

- *Lời căn dặn của Người về Đảng*, về vấn đề đoàn kết và nhân tố đạo đức khi Đảng trở thành đảng cầm quyền. Nói về Đảng, Bác nhấn mạnh đến lý tưởng cách mạng “*Một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc*” của Đảng, về truyền thống cực kỳ quý báu và cũng là quy luật trưởng thành của Đảng là sự đoàn kết, nhất trí cần phải được giữ gìn như “*Giữ gìn con người của mắt mình*”; về nguyên tắc “*Thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng*”; về “*Tinh đồng chí thương yêu lẫn nhau*” trong Đảng và trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng “*Thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư*” của mỗi cán bộ, đảng viên.

- *Về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau*: Di chúc thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm và niềm tin sâu sắc của Bác đối với đoàn viên thanh thiếu niên, thế hệ trẻ. Người nhấn mạnh “*Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết*” và căn dặn: “*Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”*”. Trong giai đoạn hiện nay, việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, trước tiên phải thông qua bằng chính hành động cách mạng, bằng chính sự gương mẫu của từng tổ chức Đảng và đảng viên, sẵn sàng phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- *Về nhân dân lao động và những việc sau khi kháng chiến thắng lợi*. Di chúc thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc vào nhân dân, vào con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn, quyết định của nhân dân lao động đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời xác định trách nhiệm: “*Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân*”. Người căn dặn: “*Đảng và Nhà nước phải quan tâm tới mọi đối tượng trong xã hội, không quên bất cứ ai*”. Sự quan tâm của Người, thể hiện tình thương yêu bao la với mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Những vấn đề trọng tâm trên cần được nghiên cứu, quán triệt sâu sắc để thông qua đó, xác định nội dung liên hệ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Di chúc của Bác sát hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, địa phương, đơn vị. Chú trọng các giải pháp để nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng, đảng viên. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị; xây dựng nông thôn mới, xóa đói - giảm nghèo đạt hiệu quả, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo cho thế hệ trẻ ở địa phương, đơn vị.

**2- Tháng 10 năm 2014:** Đánh giá kết quả, liên hệ, kiểm điểm việc thực hiện Di chúc của Bác theo các nội dung trên, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”.

2.1 Kết quả thực hiện các nội dung trong Di chúc của Bác (nhất là về công tác xây dựng Đảng; về xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng; về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân).

Chú ý đi sâu, đặt vấn đề và liên hệ, trả lời những nội dung cụ thể, như: Từng tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên đã một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân chưa? Thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng như thế nào? Có thực sự giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như “Giữ gìn con người của mắt mình” chưa? Đã thực hành dân chủ rộng rãi chưa, hay vẫn còn dân chủ hình thức, đối phó?

Tự phê bình và phê bình có thường xuyên, nghiêm túc không, có chỉ ra và khắc phục được những hạn chế, yếu kém hay vẫn còn tình trạng “*bằng mặt nhưng không bằng lòng*”; sống với nhau không thật, đối phó lẫn nhau, hoặc “*dễ người dễ ta*”, che dấu khuyết điểm lẫn nhau? Có còn biểu hiện “*nhẹ trên, nặng dưới*”, định kiến với người đấu tranh, nói thẳng không? Việc thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như thế nào? Có tận tụy phục vụ nhân dân, thực sự phấn đấu trở thành “*Người đầy tớ thật trung thành của nhân dân*” chưa? hay vẫn còn vô cảm, xa dân, quan liêu, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân?

Từng tổ chức Đảng, đảng viên đã ý thức và thực hiện trách nhiệm bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ chưa? Vì sao nhân dân giảm sút lòng tin? Vì sao sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình vẫn chưa chỉ ra được một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống?...

2.2 Việc thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”, nhất là kết quả đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

2.3 Về việc thực hiện 7 nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) trong cán bộ, đảng viên (*về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ*), trong quá trình liên hệ, đồng thời chú ý đánh giá việc đăng ký nội dung và kết quả thực hiện Sổ tay “*Làm theo gương Bác*”.

Việc liên hệ, kiểm điểm thực hiện Di chúc chú ý phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đưa vào chương trình công tác hàng tháng và cuối năm 2014. Quán triệt phương châm: Lấy “*xây*” làm chính, thông qua “*xây*” mà “*chống*”; không phải kiểm điểm nặng nề gay gắt, mà trao đổi, chân thành, thân ái, nghiêm túc nhằm phát huy mặt tốt và rút kinh nghiệm để sửa

chữ, uốn nắn mặt sai lệch. Đồng thời, đảm bảo tính liên tục, kế thừa với các giải pháp về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” đã xây dựng từ trước tới nay.

**3- Tháng 11 năm 2014:** Bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, xác định nội dung thực hiện trong năm 2015.

Chú ý các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tăng cường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn, tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố mối quan hệ gắn bó, máu thịt, sống còn giữa Đảng với nhân dân.

- Tập trung đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, trong cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên và mọi người dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, quan liêu, lãng phí; phải gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân, nói đi đôi với làm, xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân” như Bác căn dặn.

- Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với giải quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

- Quan tâm tới công tác cán bộ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đưa việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “*Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*”, gắn với thực hiện Sổ tay “*Làm theo gương Bác*” đi vào nền nếp, có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng xây dựng các mô hình hay, cách làm tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân “*Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác*”, có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các hình thức phù hợp.

**3- Cách thức triển khai:**

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ, lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố trong năm 2014, như: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); 85 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929 - 03/12/2014)...; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

- Đối với hệ thống chính quyền: Các cơ quan, đơn vị triển khai những nội dung nêu trên thông qua các hình thức phù hợp như: tổ chức họp cơ quan, đơn vị; lồng ghép với sơ kết công tác Quý IV/2014; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua năm 2014; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử thành phố.

- Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội: Lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình, như: Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11); Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12)...; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao; giới thiệu tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

### **III- Tổ chức thực hiện:**

1- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể thành phố: Căn cứ hướng dẫn để tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014).

- Quá trình học tập và liên hệ, kiểm điểm việc thực hiện Di chúc của Bác, mỗi tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể bổ sung vào phương hướng phấn đấu, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân.

2- Các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về những nội dung trong Di chúc; vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”.

- Sau đợt sinh hoạt chính trị, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể thành phố báo cáo kết quả bằng văn bản về Ban Tuyên giáo Thành ủy **trước ngày 01/12/2014** để tổng

hợp chung toàn thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao thành phố, Đài Truyền thanh - truyền hình thành phố, Trang Thông tin điện tử thành phố: xây dựng kế hoạch tuyên truyền và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; có phóng sự, tin bài tuyên truyền về các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Trên đây là Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014), đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, ban, ngành thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (báo cáo);
- Các TCCS Đảng trực thuộc (t/hiện);
- Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thành phố (t/hiện);
- Lưu BTGTU.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

